

Tabi Tuấn Anh – Ngọn lửa khát khao chiến thắng dẫn lối cho cầu thủ trẻ trở thành một streamer chuyên nghiệp

Mang trong mình truyền thống thể thao từ gia đình với cá tính cao muốn chiến thắng mọi đối thủ, Tabi Tuấn Anh vẫn đang tiếp tục chinh phục những khó khăn xuất hiện trên con đường đam mê của mình.

Không phải ngẫu nhiên mà Tabi Tuấn Anh có được chỗ đứng hiện tại trong cộng đồng FO4. Đó là cả một quá trình vượt khó và không ngại thử thách của bản thân giúp cho anh ngày càng phát triển trong công việc của mình.

Yếu tố chính giúp cho Tabi vượt qua những sóng gió của cuộc sống chính là nhờ “khát khao chiến thắng” mà chàng trai này luôn khẳng định xuyên suốt buổi trò chuyện cùng MGN.vn.

Một ngọn lửa được nhen nhóm từ thời thơ ấu

Tabi tên thật là Nguyễn Tuấn Anh. Chàng trai sinh năm 1995 hiện đang sinh sống tại Hà Nội hiện đang là một streamer nổi tiếng trong làng game bóng đá, trong đó nổi bật nhất là ở 2 tựa game eFootball và FC Online.

Một trong những cá tính khiến Tabi chiếm được cảm tình của phần đông khán giả là tinh thần chiến đấu vô cùng cao, đánh bại mọi đối thủ dù chỉ là trong những trận game đấu rank vui vẻ. Tabi nói rằng vì bản thân sở hữu một “khát khao chiến thắng”, nên anh chàng không muốn phải thua trước bất cứ ai.

Tabi là chàng trai được sinh ra trong 1 gia đình có truyền thống bóng đá, với cha là huyền thoại Nguyễn Văn Dũng và chú là tiền vệ Nguyễn Văn Sỹ hào hoa 1 thời. Ngay từ nhỏ, Tabi cũng đã được định hướng sẽ theo nghiệp quần đùi áo số và đc gửi gắm tại lò đào tạo làm nên tên tuổi của gia đình, CLB Nam Định.

Được ăn tập trong môi trường thể thao, bản thân Tuấn Anh và những người bạn đồng trang lứa của mình đã sớm được làm quen với môi trường giàu tính cạnh tranh, từ đó hình thành cho chàng trai trẻ sớm có tinh thần của một chiến binh dù là trong hay ngoài sân cỏ.

Bước lùi khi ước mơ sớm bị gác lại

Vạn sự khởi đầu nan. Và điều này không may lại xuất hiện trong chặng đường theo đuổi ước mơ của chàng trai trẻ Tabi.

Ăn tập đc 1-2 năm, lò đào tạo Nam Định bất ngờ tuyên bố ngừng công tác đào tạo lứa trẻ. Thông tin này ảnh hưởng đến tâm lý rất nhiều cầu thủ trẻ và gia đình trong đội bóng, và Tabi cũng không là ngoại lệ. Bố mẹ của Tabi có định hướng sẽ gửi gắm Tabi ở một đội khác để tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình, tuy nhiên cậu trai trẻ ngày đó lựa chọn tạm gác lại sân cỏ để lựa chọn một con đường mới mà cậu cho là “an toàn” hơn.

Tabi theo mẹ sang Nga với dự định đi học và định cư, tuy nhiên những sự khác biệt về văn hóa và không có bạn bè khiến Tabi cảm thấy lạc lõng ở xứ người.

Trò chuyện cùng MGN.vn, Tabi cũng tự nhận bản thân mình ngày ấy là một đứa trẻ nghịch ngợm. Vì cá tính của một vận động viên thể thao là có sẵn trong con người của Tuấn Anh, cho nên cuộc sống gò bó, cô đơn và chán chường nơi đất khách khiến chàng trai cảm thấy mình không phù hợp.

Ngọn lửa đó một lần nữa trở dậy trong con người của Tabi Tuấn Anh, cậu trai trẻ không muốn chấp nhận thực tại nhàm chán. Anh muốn tìm kiếm những trải nghiệm thú vị hơn, một cuộc sống với nhiều thử thách hơn để thỏa mãn khao khát chiến thắng của mình.

Tuấn Anh quyết định về nước, chọn cuộc sống tự lập và một mình đi trên con đường sắp tới.

Bén duyên cơ duyên với tựa game PES

Quãng thời gian đầu về nước, Tabi lang thang tại các tiệm PES và đá giao lưu cùng anh em bạn bè. Việc đá PES của Tabi lúc ấy đơn thuần là thỏa mãn cảm giác thèm khát chiến thắng, khẳng định bản thân chứ chưa hề nghĩ tới việc kiếm tiền từ game hay một công việc gì lớn lao cả.

Ấy vậy mà điều đó lại vô tình thôi thúc cho Tuấn Anh “try hard” hơn nữa và không ngừng chiến đấu. Để từ một người chơi bình thường, anh trở thành một game thủ có tiếng trong cộng đồng PES.

Tabi không thích cảm giác bị thua cuộc, “khát khao chiến thắng” khiến anh tìm mọi cách để đánh bại đối thủ và cả những khó khăn của cuộc đời. Để rồi từ đó, một Tabi chơi game vì đam mê, anh chàng ngày càng chú tâm để hoàn thiện bộ kỹ năng của mình hơn và rồi dần dần trở thành một cái tên khiến cho bất kì ai cũng phải dè chừng mỗi khi đối đầu.

Dần dần, Tabi về sau càng trở nên nổi tiếng và trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp tham gia các giải đấu, đạt được nhiều danh hiệu tập thể và cá nhân trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình. Những thành công từ PES đã mang lại tiền bạc và danh tiếng cho Tabi.

Việc từ nghiệp quần đùi áo số trở thành một game thủ như hiện tại là hoàn toàn tình cờ, tuy nhiên chính khao khát luôn chiến thắng mọi đối thủ chính là ngọn đuốc soi sáng để dìu dắt cho Tuấn Anh trong những hoàn cảnh đen tối nhất. Tabi vừa hồi tưởng vừa kể lại những ngày mới về Hà Nội, không một xu dính túi, chạy liên tục từ sân này sang sân kia để dạy đá bóng.

Năm 2023 PES dần dần đi xuống. Cảm thấy cộng đồng PES không đủ sức hút, “khát khao ấy” một lần nữa thôi thúc Tabi chuyển sang FC Online - 1 sân chơi mới lớn và mức độ cạnh tranh cũng gay gắt hơn. Nhưng Tabi giờ đây kiêm thêm một vai trò mới - Streamer.

Hiện nay, cái tên Tabi Tuấn Anh đã có một chỗ đứng quan trọng trong cộng đồng FC Online. Những content độc lạ mà gần gũi như việc hướng dẫn lối chơi đơn giản, reviews cầu thủ ngon giá rẻ được nhiều anh em đón nhận.

Khát khao chiến thắng cuộc đời để chăm lo cho gia đình

Từ khi có gia đình nhỏ, Tabi tự cảm thấy cần có trách nhiệm hơn nhiều. Anh mong muốn sẽ là người đàn ông trụ cột chăm lo cho gia đình và cải thiện mức sống tốt hơn so với trước đó.

Tabi dần xem công việc streamer là công cụ để thực hiện điều đó. Vì thế không phải ngẫu nhiên mà anh hiện tại đang là một trong những streamer “năng suất” nhất FC Online với 2 buổi live mỗi ngày và hầu như không có ngày nghỉ.

Tabi vẫn đang tiếp tục phát triển nhiều hơn nữa trên con đường trở thành streamer số 1 trong cộng đồng của mình. Anh luôn đặt ra việc mục tiêu công việc tháng này luôn cao hơn tháng trước. Ở những buổi trên sóng livestream, bên cạnh việc hài hước giao lưu và tạo content với khán giả, Tabi luôn muốn chiến thắng và đánh bại mọi đối thủ trong game, chính điều này khiến những giáo án và lối chơi của anh luôn được đánh giá cao về độ hiệu quả khi áp dụng.

Khác với những streamer chiều fan, Tabi sẵn sàng đưa ra những góp ý thẳng thắn với người xem sau mỗi trận đấu để cải thiện trình độ chơi game cộng đồng của mình ngày một tốt hơn. Vì vậy anh luôn cố tạo ra những giáo án chỉ dẫn súc tích để người xem của mình tiếp cận một cách dễ dàng nhất.

Có thể thấy ngọn lửa khát khao chiến thắng của Tabi Tuấn Anh vẫn luôn rực cháy.

Những chia sẻ của riêng Tabi cho tương lai sắp tới

Xuyên suốt buổi trò chuyện, Tabi Tuấn Anh chia sẻ anh vẫn đang luôn suy nghĩ về việc sẽ mang đến nhiều content độc đáo cho khán giả của mình.

Bản thân Tabi luôn khao khát xây dựng cho cộng đồng fan của mình ngày càng tốt đẹp hơn và có màu sắc riêng, chứ không phải chạy theo, ăn theo kiểu content collab với những tên tuổi nổi tiếng khác.

Chính vì những mong mỏi đó, có lẽ những khán giả của nam streamer có quyền mong chờ “Thầy Tabi” thời gian tới sẽ mang lại những buổi streamer và những giáo án còn thú vị hơn nữa.

Một bật mí nhỏ là sắp tới Tabi sẽ cùng 1 người bạn mở Cyber với quy mô “to nhất nhì Hà Nội”. Đây cũng hứa hẹn sẽ là một điểm đến thú vị cho cộng đồng game thủ để có những giờ phút giải trí chất lượng bên những người anh em chiến hữu của mình.

